

LƯƠNG PHÚ SÁU



TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY LÊN KẾ HOẠCH

Bắt đầu gia nhập CAG vào năm 2009, anh Lương Phú Sáu đã có 14 năm làm việc với nhiều vai trò khác nhau từ chỉ huy trưởng đến Phó Tổng Giám Đốc Dự Án. Và chưa bao giờ ngừng xây dựng kế hoạch chinh phục những mục tiêu mới trong công việc!

“Ngã rẽ CAG”, bước ngoặt lớn của sự nghiệp

Thật khó tin, anh Sáu có xuất phát điểm từ một cử nhân Tài Chính Kế Toán và đã có 6 năm làm việc trong lĩnh vực này trước khi chuyển hướng trở thành một kỹ sư xây dựng. Kể về sự thay đổi này anh cho biết “Ngay khi nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành xây dựng Việt Nam, tôi đã quyết định dừng lại công việc kế toán ở thời điểm đó và bắt đầu con đường trở thành một kỹ sư xây dựng”.

Lựa chọn “đúng đắn” này cùng những nỗ lực cố gắng không ngừng đã giúp anh nhanh chóng được trao cơ hội quản lý với vai trò là Chỉ Huy Trưởng tại nhiều công trình xây dựng thủy lợi, cầu đường, công trình văn hóa lớn. Đó là, dự án kè sông Tô Lịch; cầu Phú Lương (Thái Nguyên); đường nội bộ KCN Sam Sung và rất nhiều công trình dân dụng khác.

Tuy nhiên, trên con đường hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của anh đã xuất hiện một ngã rẽ mới mang tên “CAG”. Cơ duyên bắt đầu từ mối quan hệ hợp tác đầu tiên tại dự án xây dựng nhà máy CAG 1 (nhà máy kính CAG hiện tại). Và sợi dây gắn kết đó cứ tiếp tục được nối dài với các dự án tầm cỡ tiếp theo!

Như bạn đã biết, CAG là công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, thi công mặt dựng nhôm kính. Tại Việt Nam vào năm 2010 đây là một lĩnh vực còn rất mới. Đồng hành cùng CAG với trọng trách tiên phong phát triển các giải pháp mặt dựng tại Việt Nam, anh Sáu đã đạt được rất nhiều thành công. Anh chia sẻ: “Lúc đó tôi còn trẻ đầy tham vọng và muốn tiên bộ nên không ngại bất kỳ thử thách nào”.

LƯƠNG PHÚ SÁU

Khơi mở tiềm năng của mặt dựng nhôm kính

Anh Sáu, người sẽ bước sang tuổi 56 vào năm tới đã nhận công việc Chỉ Huy Trưởng tại 5 công trình gồm Công trình dầu khí Thanh Hóa, Trung tâm thương mại cao ốc E. TOWN Center, Đài truyền hình VTC, Tòa nhà văn phòng PVI, Viettel Complex Building, Phonix Legend Hạ Long Bay and Residence.

Trong đó, Công trình dầu khí Thanh Hóa là dự án để lại dấu ấn đặc biệt nhất với anh. Đây là dự án đầu tiên anh nhận trách nhiệm chỉ đạo thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Tuy nhiên khó khăn, thách thức là rất lớn đến từ tiến độ thi công gấp, yêu cầu khắt khe về thời gian từ chủ đầu tư cho đến sự non trẻ của lĩnh vực mặt dựng nhôm kính tại Việt Nam vào thời điểm đó. Nhớ lại thời điểm đó anh chia sẻ “Vượt qua những khó khăn về nguồn cung nguyên liệu và nhân công, tôi và CAG đã thành công thiết lập thành công tiêu chuẩn thiết kế, sản xuất, thi công hệ vách dựng nhôm kính tại dự án. Qua đó thể hiện được tầm vóc của công trình mang tính biểu tượng của tỉnh Thanh Hóa”.

Sau 120 ngày thi công an toàn, Công trình dầu khí Thanh Hóa đã chính thức hoàn thành toàn bộ mặt dựng kính và hệ thống vách kính trong tòa nhà theo đúng cam kết với chủ đầu tư. Đến nay, E Town vẫn là một công trình lớn và là địa điểm nổi bật đánh dấu quá trình đổi mới, hiện đại hóa của vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt này.

Đây cũng là tiền đề quan trọng cho thành công của những công trình tầm cỡ quốc gia và khu vực của CAG trong giai đoạn tiếp theo. Anh cho biết thêm: “Tôi tự hào khi cùng CAG đặt những nền móng phát triển đầu tiên cho quá trình phát triển mặt dựng nhôm kính tại Việt Nam”.

Mọi sự thay đổi nằm trong kế hoạch

Luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết với công việc và tinh thần chinh phục thử thách mới, anh Sáu đã tự tin đảm nhận nhiều vị trí khác nhau tại CAG. Từ năm 2009 anh giữ vị trí Chỉ Huy Trưởng dự án; năm 2010 – 2013 trở thành Phó Tổng Giám Đốc Công ty; năm 2017 – 2020 anh đảm nhận vị trí Phó văn phòng đại diện tp. Hồ Chí Minh.



LƯƠNG PHÚ SÁU

Và từ đầu năm 2020 đến nay, anh Sáu đảm nhận vị trí Trưởng ban thu hồi công nợ và Chỉ Huy Trưởng tại siêu dự án sinh thái Phonix Legend Hạ Long Bay and Residence (Khu Dinh thự và khách sạn Huyền thoại Phương Hoàng).

Dù ở vị trí nào anh Sáu cũng chứng tỏ được năng lực của mình khi hoàn thành tốt tất cả các công việc được giao. Bí quyết thành công của anh đó là: “Tôi luôn xây dựng kế hoạch trong công việc và nghiêm túc tuân thủ những gì đã đặt ra”. Với nhiều năm giữ vai trò quản lý anh tin rằng việc lập ra kế hoạch là cần thiết và quan trọng hơn cả. Trong suốt quá trình làm việc anh đã chịu trách nhiệm xây dựng rất nhiều kế hoạch quan trọng bao gồm kế hoạch tài chính, kế hoạch thi công và kế hoạch nhân sự. Và để lên được kế hoạch làm việc và quy trình tối ưu thì thứ cần có đầu tiên là kiến thức chuyên môn tiếp đó là kinh nghiệm.

Anh cũng chia sẻ “Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, khả năng đánh giá nhân sự cũng là kỹ năng cần hoàn thiện. Bởi chỉ khi biết rõ về sở trường sở đoản của đội ngũ nhân sự, tôi mới có sự phân công nhiệm vụ phù hợp. Từ đó phát huy được tối đa năng lực của họ.”



LƯƠNG PHÚ SÁU



Hành trình đáng tự hào CHƯA khép lại

Trong cuộc trò chuyện, anh cũng tự hào kể về những điểm nổi bật trong sự nghiệp của anh ấy. Và những giải pháp thi công mặt dựng mới được sáng tạo để giải quyết bài toán học búa trong quá trình hoàn thiện dự án. Đó sẽ mãi là những kỷ niệm được gìn giữ vẹn nguyên theo năm tháng.

Những ngày này, anh Sáu đã đỡ bận rộn hơn khi chuyển sang giải quyết hồ sơ thu hồi công nợ. Công việc chủ yếu là hoàn thiện hồ sơ tại văn phòng. Dù vậy, anh Sáu vẫn rất đam mê với công việc.

“Tôi và những đồng nghiệp CAG đang xây dựng tiêu chuẩn và kế hoạch rõ ràng cho từng hạng mục trong công việc thu hồi nợ. Tất cả mọi việc được tối ưu hóa cả về hiệu suất và thời gian.”

Rõ ràng những thử thách mới trong công việc chưa bao giờ làm người đàn ông này lùi bước. Khi được hỏi anh dự định sẽ làm việc trong thời gian bao lâu, anh nói rằng miễn là anh còn khỏe và còn có thể mang đến giá trị cho CAG, anh sẽ còn ở lại. Anh nói rằng, anh rất tự hào khi đã dành sự nghiệp của mình tại một công ty tôn trọng sự chăm chỉ và đóng góp của nhân viên.

“Tại CAG hầu hết các vị trí quan trọng đều được tuyển chọn thẳng tiên ngay trong nội bộ công ty thay vì tuyển dụng từ bên ngoài. Điều đó càng làm tôi có thêm niềm tin vững chắc về quyết định công hiến trí lực tại CAG trong hơn một thập kỷ qua.”

